



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: ฟางข้าวภาคเหนือ 5 จังหวัด	ไทยรัฐ
2. “ราคาปาล์ม” เสี่ยงดิ่งหนักมี.ค.67 ปัจจัยเปลี่ยนผลผลิตล้น-ดีมานด์หล่น”	bangkokbiznews.com
3. 'ธรรมนัส'สร้างเสถียรภาพ เสนอกรม.ให้ราชการใช้ยางกยท.	แนวหน้า
4. เกษตรฯเปลี่ยนสปก.4-01เป็นโฉนดฯ	แนวหน้า
5. เตรียมส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศ	เดลินิวส์
6. 'ไชยา'ร่วมจัดงานโคเนื้อฯกำแพงแสนมุ่งพัฒนาสายพันธุ์ตามตลาดต้องการ	แนวหน้า
7. คอลัมน์: Green Data: 'กรมการข้าว' เตรียมรับรองพันธุ์เพิ่มตอบดีมานด์...	กรุงเทพธุรกิจ
8. สุดศึกคักมทกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1	เดลินิวส์
9. หนุนเกษตรกรใช้พื้นที่ว่างปลูกกระเจี๊ยบแดงส่งขาย	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. หนองคายก็มีแหล่งปลูกโกโก้/กาแฟพันธุ์ดี ชาว อ.สังขมรวมกลุ่มปลูกแบบ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ธ.ก.ส.เล็งตั้งกองทุนเกษียณหวังดึงความมั่นใจเกษตรกรระยะยาว	ข่าวหุ้น



ฟางข้าวภาคเหนือ 5 จังหวัด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2)

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการฟางข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน) พบว่า มีผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว 3 กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่จะนำฟางข้าวจำหน่ายให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 54.97 และจำหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมฟางข้าวเอกชน ร้อยละ 18.87 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 28.16 จะจ้างกลุ่มแปลงใหญ่ที่ตนเองเป็นสมาชิก ดำเนินการอัดเป็นฟางก้อน เพื่อจำหน่ายและใช้ประโยชน์ในฟาร์มของตนเอง

เกษตรกรที่จำหน่ายฟางข้าวอัดก้อนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย



510.77 บาท/ไร่/รอบการผลิต

กลุ่มผู้ประกอบการ

แปรรูป/ผู้รวบรวมฟางข้าว แบ่ง

เป็น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว จะรับ

ซื้อฟางข้าวจากเกษตรกรสมาชิก

โดยจะดำเนินการอัดฟางก้อน ซึ่ง

มีค่าใช้จ่ายประมาณ 8-10 บาท/ก้อน จากนั้นจะนำไปจัดเก็บไว้ที่โกดังของกลุ่มเพื่อรอจำหน่ายต่อ ส่วนผู้รวบรวมฟางข้าวเอกชน จะรับซื้อฟางข้าวแบบเหมาไร่ ในราคา 20-100 บาท/ไร่ และรับซื้อโดยการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรตามจำนวนก้อนฟาง ในราคา 2-10 บาท/ก้อน

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวส่วนใหญ่จะนำฟางอัดก้อนไปเลี้ยงปศุสัตว์ โดยใช้ร่วมกับพืชอาหารสัตว์ หรืออาหาร TMR สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารสัตว์ โคเนื้อเฉลี่ย 8.59 บาท/ตัว/วัน (ลดลงร้อยละ 29) และโคนมเฉลี่ย 49.50 บาท/ตัว/วัน (ลดลงร้อยละ 69) และมีบางส่วนที่นำไปใช้เป็นวัสดุคลุมแปลงพืชผักทดแทนพลาสติก สามารถลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 480 บาท/ไร่/รอบการผลิต (ลดลงร้อยละ 53) และเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อย สามารถลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9 บาท/ก้อน/ปี (ลดลงร้อยละ 52)

สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการฟางข้าวในพื้นที่ 5 จังหวัด ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้รวบรวม และผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงสินค้าฟางข้าวได้สะดวกรวดเร็ว และภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรือน/โกดัง ที่ใช้ในการจัดเก็บฟางข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร.

ส-เส-๓

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก [ข่าวทั่วไป](#) [การเมือง](#) [เศรษฐกิจ-ธุรกิจ](#) [การเมืองการต่างประเทศ](#) [sustainability](#) [อสังหาริมทรัพย์](#) [การตลาด](#) [เทคโนโลยี](#) [สังคมเกษตร](#) [สุขภาพ-คุณภาพชีวิต](#) [ไลฟ์สไตล์](#)

หน้าแรก / เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

“ราคาปาล์ม” เสี่ยงตึงหนักมี.ค.67 ปัจจัย เปลี่ยนผลผลิตลับ-ดีมานด์หล่น



“ปาล์มน้ำมัน” คือ สินค้าเกษตรตัวต่อไปที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยลบที่รุนแรง เริ่มจากความเสี่ยงต่อราคาอาจตกต่ำได้ในช่วงผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้เป็นต้นไป

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเมืองการต่างประเทศ

sustainability

ฉบับพิเศษพิเศษ

ภาษาแม่

เทคโนโลยี

ต่างประเทศ

สุขภาพ-คุณภาพชีวิต

ทั่วโลก



ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า สินค้าสำคัญที่นำเป็นห่วงขณะนี้คือปาล์มน้ำมัน แม้ว่าช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์โดยรวมยังน่ากังวล

เริ่มตั้งแต่ ปี 2564 ถึงต้นปี2565 ราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ปรับขึ้นสูงสุด ถึงกิโลกรัม(กก.) ละ 10.25 บาท ตามราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก เนื่องจากเกิดภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ข้อตกลงของรัสเซียและยูเครนในการส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันก็คลี่คลายลง ราคาปาล์มดิบ ได้ปรับตัวลดลง

ไม่เพียงเท่านั้น ตั้งแต่ปลายปี 2565 อินโดนีเซียได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของไทยที่มากขึ้นประมาณ 10 % ทำให้มีปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ รวมถึงผลกระทบจากการปรับมาตรฐานน้ำมันเชื้อประกอบกับความนิยมใช้รถอีวีมีมากขึ้น ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลง ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อส่งออกและราคาปาล์มน้ำมันในประเทศ ซึ่งที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ผลักดันให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ไทยสามารถแข่งขันในการส่งออกได้ ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี2565ประเทศไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้ถึง1ล้านตัน และปี2566สามารถส่งออกได้มากกว่า9แสนตัน จากเดิมที่ไทยเคยส่งออกน้ำมันปาล์มได้ประมาณ2-3แสนตัน

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริหารจัดการให้ปริมาณการผลิต การใช้ การส่งออก และปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มดิบในประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และจากการ

คาดการณ์ว่าในปี2567ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศลดลง ทำให้มีน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ซึ่งควรจะเร่งผลักดันให้มีการส่งออกน้ำมันมากขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ

“ปัจจุบัน ไทยสามารถรักษาระดับราคาผลปาล์มไว้ได้ในช่วง5-6บาทต่อกก. แต่การบริหารจัดการราคาปาล์มหลายนับจากนี้ มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากคาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. 2567 จึงต้องเตรียมเพิ่มการส่งออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันราคาตกต่ำที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนนี้”

รายงานจาก สศก. คาดการณ์ว่า ปี 2567 เทียบกับปี 2566 ปาล์มน้ำมันของไทยจะมีเนื้อที่ให้ผล 6.38 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2.08%

ให้ผลผลิต 18.10 ล้านตันลดลง 0.55 % และผลผลิตต่อไร่ 2,836 กิโลกรัม ลดลง 2.61 % เนื่องจากสภาพอากาศ

ร้อนแล้งในช่วงเดือนม.ค.- เม.ย. 2566 และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพ.ย. จนถึงต้นปี 2567 สภาพะเอลนีโญอาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน ต้นจึงไม่สมบูรณ์ จำนวนทะลายและน้ำหนักทะลายของปาล์มน้ำมันที่คาดว่า จะเก็บเกี่ยวได้ในปี 2567 จึงมีแนวโน้มลดลง

ด้านความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1.38 ล้านตัน ลดลง 2.48 % ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานทดแทน 1.01 ล้านตัน ลดลงจาก 3.34% เนื่องจากในปี 2567 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจด้านการบริการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจ ด้านคมนาคม ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค และเพื่อพลังงานทดแทนลดลง



กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเมืองการต่างประเทศ

Business & Economy

อสังหาริมทรัพย์

ยานยนต์

เทคโนโลยี & AI

พลังงานเกษตร

สุขภาพ-สุขภาพวิถีชีวิต

ติดต่อเรา

ด้านความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1.38 ล้านตัน ลดลง 2.48 % ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานทดแทน 1.01 ล้านตัน ลดลงจาก 3.34% เนื่องจากในปี 2567 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ส่งผลกระทบทั้งภาคธุรกิจด้านการบริการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจ ด้านคมนาคม ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค และเพื่อพลังงานทดแทนลดลง

ส่วนการ การส่งออก คาดว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ของไทย จะอยู่ที่ 1 ล้านตัน ลดลง 2.44 % มูลค่า 27,380 ล้านบาท ลดลง 18.02% เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการเสียเปรียบ ด้านต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันการส่งออก น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลง

สำหรับราคา น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ในปี 2567 คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มอยู่ที่ กก.ละ 31.70 บาท และราคาผลปาล์มดิบ กก.ละ 5.70 บาท โดยปัจจัย ที่มีผลสถานการณ์ปาล์มน้ำมันของไทย ด้านบวก คือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านลบ ยังต้องเฝ้าระวังสงครามรัสเซีย-ยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ย และราคาน้ำมันดิบ

สถานการณ์ราคาปาล์มหากบริหารจัดการได้ดีผลกระทบก็จะไปไม่ถึงเกษตรกร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น แต่ในทางตรงกันข้ามการบริหารจัดการไม่ดี เศรษฐกิจท้องถิ่น อาจสะดุดและกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพใหญ่ได้

'ธรรมนัส'สร้างเสถียรภาพ เสนอกรม.ให้ราชการใช้ยางกยท.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวได้ว่า ได้มุ่งเน้นสร้างเสถียรภาพให้กับยางพารา ด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องกำหนดเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นการใช้ยางพาราในการทำถนนยางพาราซอยซีเมนต์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องทำถนน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางได้ในปริมาณที่มากแล้ว ถนนยังมีความทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี ลดการเกิดฝุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง เกี่ยวกับให้รถยนต์ของหน่วยราชการใช้ล้อยางที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลิต โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้

สำหรับการผลิตล้อยางของกยท.ได้เจรจากับโรงงานผลิตล้อยางของจีนรายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีโรงงานอยู่ที่ จ.ระยอง ถึงแนวทางการร่วมลงนาม MOU ในการผลิตล้อยางให้กับ กยท.โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานใหม่ เพื่อมีความพร้อมที่จะผลิตล้อยางให้กับ กยท.ได้ทันทีรองรับการใช้ล้อยางรถยนต์ของหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และทหาร ซึ่งรถยนต์แต่ละคันมีอายุใช้ล้อยางประมาณ 2-3 ปี ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งหากดำเนินการได้เป็นรูปธรรมจะทำให้การใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ขณะที่การปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย ทีมปฏิบัติการพิเศษ "พญานาคราช" จะสอดส่องและเฝ้าระวัง หากพบเบาะแสผู้กระทำความผิดก็จะแจ้งหน่วยงานผู้มีอำนาจ

จับกุมทันที พร้อมทั้งให้ กยท.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมา

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า ได้ผลักดันการดำเนินการตามนโยบาย รว.เกษตรฯ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการยกระดับสินค้าเกษตร "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" โดยกำหนด

เป้าหมายนำร่อง 120 แห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ (Smart Farm) ภายใต้นโยบายสร้างความเข้มแข็งให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างพาราทั้งระบบ ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราครบวงจร การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ Smart Farm

"สถานการณ์ราคายางมีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลงขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่านโยบายด้านยางพาราของรัฐบาลที่ชัดเจน และที่สำคัญการประกาศสงครามกับยางพาราเดือน โดยสั่งปราบปรามอย่างจริงจังของ รว.เกษตรฯ ล้วนเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น โดย ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับราคา 55.23 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 52.60 บาทต่อกิโลกรัม และน้ำยางสดราคา 52.30 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 15 เดือน" นายณกรณ์ กล่าว

เกษตรฯเปลี่ยนสปก.4-01เป็นโฉนดฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 1,301,698 ไร่ ใน 18 อำเภอ 77 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.68 ของเนื้อที่จังหวัด และร้อยละ 39.38 ของพื้นที่การเกษตร มีผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร โดยปฏิรูปที่ดินแล้ว 18 อำเภอ 74 ตำบล เนื้อที่ดำเนินการที่ดินของรัฐ 1,090,658 ไร่ เกษตรกรได้รับการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 81,832

ราย 114,723 แปลง 993,757 ไร่ และดำเนินการที่ดินเอกชน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ และได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในแปลงเกษตรกรรมของตนเองอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร โดยมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่

“เรื่องเอกสารสิทธิเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคง โดยการเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ขณะนี้ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดทำโฉนดต้นไม้ ที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดิน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน ซึ่งกรมชลประทาน มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

เตรียมส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศ



นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงงานแปรรูปโคฮาลาล ตำบลสลู้อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพ โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการที่มีเอกชนมาสัมปทานดำเนินการโรงงานแปรรูปโคฮาลาลบนพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ และปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจรายอื่น สนใจทำการตลาดสินค้าฮาลาลส่งออก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ

พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานฯ ให้สามารถรับซื้อสินค้าของเกษตรกรไปแปรรูปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเรือในการเตรียมความพร้อมส่งออกโคมีชีวิต จำนวน 2,000 ตัว ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล มีความพร้อมรองรับจำนวนโคมีชีวิตด้วยพื้นที่กว้างขนาด 670 ไร่ รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือไปประเทศคู่ค้า สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้จากการเชื่อมระบบขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศเมียนมาและกลุ่ม

ประเทศเอเชียใต้ (BIMSTEC) รวมถึงลงไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ส่งออก และกลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป.

'ไชยา'ร่วมจัดงานโคเนื้อฯกำแพงแสน มุ่งพัฒนาสายพันธุ์ตามตลาดต้องการ

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน ประจำปี 2566 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และด้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่อาคารอารีนา ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (ถาวบอยแลนด์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน เป็นการจัดการประกวดโคในระดับสากล เพื่อให้เกษตรกรได้มีการ

พัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุโคเนื้อที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการผลิตเนื้อในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อการต่อยอดกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้ นายไชยา ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทโคยอดเยี่ยม 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมบีฟมาสเตอร์ รางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมชาโรเลส์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมบราห์มัน

นายไชยา กล่าวว่า การประกวดโคเนื้อกำแพงแสนครั้งนี้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเทคนิควิธี ความรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ในการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อของตนให้ตรงต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

'กรมการข้าว' เตรียมรับรองพันธุ์เพิ่ม ตอบดีมานด์ตลาดโลก

กรุงเทพธุรกิจ ● ข้อมูลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น และศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของตลาดโลก และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวให้เลือกเพาะปลูก ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมการกรมการข้าว มีการรับรองพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน มีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน 172 พันธุ์ ครอบคลุมทุกชนิดและประเภทข้าวที่ปลูกในนิเวศการทำนาของประเทศไทยและเตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก เช่น ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง ศักยภาพ

ให้ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้

และข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6% มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP=0.418ppm) ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

ทั้งนี้ข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและการตลาดตลอดโซ่อุปทาน โดยมีแนวทางให้กรมการข้าวส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ในอนาคตอีก 3-4 ปี จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง



นโยบายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

- ยกระดับประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพการผลิต
- รองรับความต้องการตลาดโลก
- แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
- พัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย



กรมการข้าว

มีพันธุ์ข้าว 172 พันธุ์ ครอบคลุมนิเวศการทำนาของไทย

เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง

ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กิโลกรัม/ไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ต้านทานโรค

ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน)

ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6 % มีกลิ่นหอม

ภาพ กรุงเทพธุรกิจ 24/1/2567

สาระสำคัญ

- พัฒนาความสามารถด้านการผลิต
- ทำการตลาดตลอดโซ่อุปทาน
- ส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด



สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร

ไทยส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง 3-4 ปีจากนี้

ที่มา : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สุดคึกคักมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ นายอำเภอคงหลวง, นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1, พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาชนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร, นายสัตวแพทย์ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร, นายไตรสรณคมน์ หนองเรือ เลขานุการ อบจ.มุกดาหาร, นายสุชาติ บุญเจริญ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควาย



ไทย, หน่วยงานราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทั้ง 7 อำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าของฟาร์มควายไทยทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในครั้งนี้นับประมาณ 1,000 คน

นายนราวิชญ์ นายอำเภอคงหลวง เปิดเผยว่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน ผู้จัดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 กระบือหรือควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน โดยใช้เป็นพาหนะ และใช้แรงงานในการทำเกษตร แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้ลดความสำคัญ เนื่องจากเกษตรกรนิยมนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการทำการเกษตรแทนกระบือ แต่ก็นำมาซึ่งต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ควายไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมการเกษตรของไทย

โดยอำเภอคงหลวงร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร และ อบต.หนองบัว ได้จัดมหกรรมควายไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ควายไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร การประกวดกระบือทั่วไประดับประเทศ ในประเภทกระบือดำ กระบือเผือก กระบือแม่พันธุ์ส่งลูก และกระบือแคระ

ตลอดจนให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยง และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย โดยมีกระบือจากฟาร์มต่าง ๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ตัว ซึ่งในการจัดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณามอบถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้

นายวรญาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ความสำคัญของเกษตรกรจะต้องอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย ทั้งที่ใช้เป็นแรงงานในการทำการเกษตร เพื่อ



ลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงสายพันธุ์ กระบือพื้นบ้านที่เกษตรกรเลี้ยงทั่วไปให้เป็นกระบือสายพันธุ์ดี และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และยังเป็นที่ Soft Power ที่จะทำให้อำเภอคงหลวง

และจังหวัดมุกดาหาร เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ส่วนไฮไลต์งานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงในครั้งนี้ นอกจากมีควายสวย ๆ และราคาสูงหลักหลายล้านบาทจากฟาร์มต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว ยังมีควายแคะระดาว TIKTOK (ตึกตึก) ชื่อ หมูหยอง อายุ 4 เดือน ความสูงประมาณ 50 ซม. ราคา 4,300,000 บาท จาก ยิงยงฟาร์ม ควายงาม จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมียอดวิวกว่า 1 ล้านยอดวิวอีกด้วย และภายในงานยังมีน้ำเชื้อของกระบือมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้.

อนุศักดิ์/เสาวภา แสนวิเศษ



หนูนเกษตรกรใช้พื้นที่ว่างปลูกกระเจี๊ยบแดงส่งขาย

นางวรรณมา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง เปิดเผยว่า ได้นำต้นกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่าพันธุ์กำแพงแสน ม่วงจัมโบ้ ที่มีสีม่วงอมแดงหรือสีม่วงเข้ม ซึ่งมีลำต้นแข็งแรง กลีบเลี้ยงหนา ขาว และใหญ่ จึงได้เนื้อเยื่อ ให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวได้เร็ว ปลูกง่ายแถมได้ราคาดีกว่ากระเจี๊ยบทั่วไปถึง 2 เท่า มาปลูกบนแปลงสาธิต เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่หรือกว่า 1,000 ต้น ใช้เวลาปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือประมาณ 130-150 วัน ก็สามารถเก็บดอกกระเจี๊ยบมาทำน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมในห้วงเทศกาลปีใหม่วางเดือนมกราคมนี้

สำหรับกระเจี๊ยบแดงมีรสเปรี้ยวอมหวาน ใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนลำต้น ดอกและใบ ซึ่งดอกหรือที่เรียกว่ากลีบเลี้ยง นิยมนำมาทำน้ำดื่ม แก้กะหาย หรือนำไปทำแชมพู ทำกระเจี๊ยบอบแห้ง และอาหารที่ให้รสเปรี้ยว ซึ่งกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินสูง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ น่าเชื่อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ ลดภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและยับยั้งเนื้องอก ทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดแดงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

กระเจี๊ยบแดงยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูง แต่มีเกษตรกรปลูกน้อย ทำให้กระเจี๊ยบแดงทั่วไป ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 20-30 บาท ส่วนกระเจี๊ยบแดงม่วงจัมโบ้ กิโลกรัมละ 40-60 บาท ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำน้ำสมุนไพรขายตามร้านอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากทางภาคเหนือ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

ที่ 2 จ.ตรัง จึงแนะเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานและติดต่อขอเมล็ดพันธุ์ไปปลูกได้ในวันและเวลาราชการ ส่วนคนที่ไม่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกกระเจี๊ยบแดงม่วงจัมโบ้ในกระถางได้ หรือนำมาประดับตกแต่งโต๊ะอาหารที่สวยหรูดูดีไปอีกแบบ



ด้าน น.ส.กลอยใจ เข็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ กล่าวว่า กระเจี๊ยบแดงม่วงจัมโบ้ ปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ใช้ปลูกเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูก เป็นไม้ประดับได้ ซึ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ก็นำไปเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ข้อดีของกระเจี๊ยบแดงม่วงจัมโบ้คือ มีกลีบเลี้ยงที่หนา ขาว และให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ด้วยความที่มีดอกใหญ่ จึงทำให้ได้น้ำหนักเยอะ จึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อให้มีรายได้จากการจำหน่ายดอกกระเจี๊ยบ ซึ่งนำไปทำน้ำหรือทำแชมพูได้ สำหรับกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ น่าเชื่อแบคทีเรีย ทำน้ำดื่ม ชุ่มคอ ลดเสมหะ ลดไขมันในเส้นเลือดได้.

ทรงวุฒิ นาคพล รายงาน



เกษตรวันนี้

เกษตรวันนี้.....● มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2024 @ Siam Paragon” ใน คอนเซ็ปต์ “Vitality Life of Superfood”.....● ในงานใคร ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาชม ชิม ช้อป และภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย อาทิ แก้วเซรามิกเพนต์มือลายช้าง จากชุมชนแดงเซรามิก จ.ลำปาง เสื้อพื้นเมืองฝ้ายอำพัน จากกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน จ.เชียงใหม่ ตุ๊กตาช้าง AMPAN จากกลุ่มอาชีพผ้าฝ้าย อำพัน จ.เชียงใหม่● กาแฟดอยผาฮี้ในป่าดอยตุงที่คัดสรรตามวิถีอาข่าและ ถั่วลายเสือ จากชุมชนดิมี่รอยยิ้มแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ฯลฯ มาร่วมงานได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G งานจัดถึง 30 มกราคม 2567.....●

บายกะหล่ำปลี



หนองคายก็มีแหล่งปลูกโกโก้/กาแฟพันธุ์ดี ชาว อ.สังคมรวมกลุ่มปลูกแบบออร์แกนิก

หนองคาย - กลุ่มวิสาหกิจชาว อ.สังคม หนองคาย รวมตัวปลูกโกโก้ กาแฟพันธุ์โรบัสต้า ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดี นำมาแปรรูปทั้งกาแฟสด โกโก้ ช็อกโกแลต เหตุสภาพดินและน้ำดี ทั้งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจวิถีออร์แกนิก ต่อยอดผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ โกโก้ สังคม หนองคาย ตั้งอยู่ที่บ้านนายจักรกริช กาญจนบุตร หรืออัน ที่บ้านห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 7 คน ได้ปลูกกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า บนพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่สวนในเขตอำเภอสังคม เป็นระยะเวลาเกือบสิบปี จนสามารถเก็บผลผลิต ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณสมบัติพิเศษจากสภาพดินฟ้าอากาศของอำเภอสังคม ที่เหมาะสม นำมาคั่วจะได้เมล็ดกาแฟที่หอมกรุ่น ส่งขายให้กับร้านกาแฟทั่วประเทศ

มีทั้งเปิดขายหน้าร้านที่ร้านมินิออร์ดี คาเฟ่ ที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และขายออนไลน์ ส่วนโกโก้ ปลูกพันธุ์ลูกผสม ชุมพร 1 และพันธุ์ไอเอ็ม 1 โดยผลโกโก้ที่ได้มีขนาดใหญ่จากสภาพความเหมาะสมทั้งดินและน้ำเช่นเดียวกับกาแฟ สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งที่สมาชิกในกลุ่มปลูกเองและรับซื้อจากชาวบ้านใกล้เคียง โดยกาแฟ เก็บปีละครั้งได้ผลผลิตประมาณ 1-2 ตัน

ปีนี้เก็บผลผลิตได้น้อยจากสภาพแวดล้อม ส่วนโกโก้

เก็บผลผลิตได้ทุกเดือนๆละ 2 รอบ เฉลี่ยแล้ว 1 เดือน จะเก็บผลโกโก้ได้ประมาณ 2 ตัน เมื่อได้ผลผลิตแล้วก็นำมาคั่วน้ำโกโก้สด แปรรูปเป็นช็อกโกแลตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์เช่นโกโก้มาพอกหน้าเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวได้ด้วย ทำให้หน้าชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง

ขณะนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการมาเที่ยวศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบออร์แกนิก ให้กับผู้สนใจ ไม่ว่าจะเกษตรกร หรือผู้ที่ชื่นชอบกาแฟ โกโก้ มาเรียนรู้รูปแบบการทำงานและแนวคิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งผลตอบรับดี มีการร่วมทำกิจกรรมพอกหน้าด้วยโกโก้ ชิมกาแฟ โกโก้สด และได้เลือกซื้อของฝากติดมือกลับบ้านในราคาที่ย่อมเยา ทั้งเมล็ดกาแฟ โกโก้สด ช็อกโกแลต หรือ โกโก้พอกหน้า ก็มีไว้บริการ สำหรับกาแฟคั่ว เลือกกระต๊อการคั่วได้ราคา ก.ก.ละ 400 บาท ส่วนกาแฟคัดเกรดคุณภาพ ทำแบบอินทรีย์ ถุงขนาด 250 กรัม ราคา 200 บาท

สำหรับช็อกโกแลต มีผลผลิตสองแบบ คือดาร์กช็อกโกแลต 100 เปอร์เซ็นต์ ราคา ก.ก.ละ 900 บาท ดาร์กช็อกโกแลต 75 เปอร์เซ็นต์ มีให้เลือกสองแบบ คือ ราคาตัวบล็อกลูกใหญ่ 750 บาท ส่วนทำแบบพร้อมนำไปซังเป็นแบบเล็กพิมพ์อักษรไทย ก.ก.ละ 800 บาท สนใจติดต่อได้ที่คุณอ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ โกโก้ สังคม หนองคาย 09-8986-8303.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7351

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 42.77

Ad Value: 46,405.45

PRValue (x3): 139,216.35

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เล็งตั้งกองทุนเกษียณหวังดึงความมั่นใจเกษตรกรระยะยาว

ธ.ก.ส.เล็งตั้งกองทุนเกษียณ

● หวังดึงความมั่นใจเกษตรกรระยะยาว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เล็งตั้งกองทุนเงินเกษียณอายุ หวังสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรระยะยาว พร้อมโชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรกปี 66 ปลดปล่อยสินเชื่อกระตุ้น GDP ภาคชนบทไปแล้วกว่า 6.1 แสนล้านบาท มั่นใจไตรมาสสุดท้ายโตตามเป้า

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2566 (1 ม.ค.-31 มี.ค. 2567) มีแผนพัฒนาเกษตรกรผ่านการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เครือข่ายในรูปแบบ 1U1C (1 University 1 Community) เพื่อพัฒนามาตรฐานในการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม การแปรรูปและการดีไซน์ควบคู่กับการส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบด้วยการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ ผ่านการสร้างกองทุนเงินเกษียณอายุ (Pension Fund) นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน ก.พ.นี้ จะเปิดตัว

ธนาคารต้นไม้อัจฉริยะผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เริ่มต้นที่บ้านทำและบ้านแดง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่แรกและจะขยายไปยังชุมชนทั่วประเทศสำหรับผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสแรกของปีบัญชี 2566 (1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2566) ธ.ก.ส. ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคชนบทระหว่างปีไปแล้วจำนวน 614,131 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง จำนวน 1.66 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปีบัญชี จำนวน 27,641 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.97% ของเป้าหมาย ยอดเงินฝากสะสม 1.82 ล้านล้านบาท มีสินทรัพย์จำนวน 2.24 ล้านล้านบาท หนี้สินรวม 2.09 ล้านล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 1.55

แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 6,197 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ขณะที่ NPLs อยู่ที่ 5.43% คาดว่าสิ้นปีบัญชีจะลดลงต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมาย

ส่วนการแก้ปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพ ได้ใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น การชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ Banking Agent รวมทั้งมีมาตรการจ่ายดอก ตัดต้น เมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้

โดยธนาคารจะแบ่งการตัดชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยยในสัดส่วน 50 : 50 ทำให้ลูกค้าลดภาระหนี้ได้เร็ว สามารถลดหนี้ได้แล้วกว่า 43,189 ล้านบาท มาตรการจ่ายต้น ปรับงวด โดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งมีลูกค้าเข้าร่วม

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7351

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 42.77

Ad Value: 46,405.45

PRValue (x3): 139,216.35

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เล็งตั้งกองทุนเกษียณ หวังดึงความมั่นใจเกษตรกรระยะยาว

มาตรการแล้วกว่า 12,684 สัญญา

พื้นที่ ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การชำระหนี้ผ่านโครงการชำระดีมีโชค โดย จูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชำระจริงทุก 1,000 บาท จะมอบเป็นสิทธิประโยชน์ในการชิงโชค 2 ชั้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566-30 มิ.ย. 2567 จับรางวัลรวม 4 ครั้ง มีการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ทำให้เกษตรกรลูกค้าและบุคคลในครัวเรือนได้ กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 712,518 ราย เป็นเงินกว่า 60,355 ล้านบาท

ด้านภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ได้สนับสนุน คำบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกร โดยตรงไปแล้ว 50,532 ล้านบาท เกษตรกรได้ รับประโยชน์ จำนวน 4.35 ล้านราย มาตรการ ในการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ที่มีหนี้ รวมต้นคงค้างทุกสัญญา ณ 30 ก.ย. 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยปัจจุบันมีลูกค้า แจ้งความประสงค์สอบถามสิทธิ์เข้าร่วมแล้ว กว่า 1,680,406 ราย ■ ๖๖๖